

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6229 - THỨ BA NGÀY 22/11/2022 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đại sứ Ả-rập Xê-út

Chiều 21/11, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp xã giao tân Đại sứ Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam, ngài Mohammed Ismaeil A. Dahlwy.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tới ngài Đại sứ về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đặc biệt là thế mạnh của địa phương trong phát triển nông nghiệp, du lịch, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Ả-rập Xê-út luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại thị trường Trung Đông. Tuy nhiên, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia vẫn còn khiêm tốn

và còn nhiều dư địa để phát triển. Riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, một số lĩnh vực thương mại, du lịch, nông nghiệp cả hai bên có những điểm chung, nhiều tiềm năng nhưng đáng tiếc chưa có cơ hội hợp tác với các đối tác tại Ả-rập Xê-út.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ngài Đại sứ làm cầu nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác mang lại lợi ích giữa hai bên. Chủ tịch UBND tỉnh nhân mạnh, tỉnh luôn chào đón các doanh nghiệp Ả-rập Xê-út và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đến tìm hiểu và đầu tư, kinh doanh tại địa phương trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí hi vọng hai bên sớm có đường bay thương mại giữa Ả-rập Xê-út với Cảng hàng không Liên Khương của Lâm Đồng,

mở ra cơ hội du lịch nhiều tiềm năng giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy gửi lời cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh đã dành thời gian tiếp đón, đồng thời cho biết, cá nhân ông rất sẵn sàng trong vai trò làm cầu nối để xúc tiến thương mại, một số lĩnh vực doanh nghiệp hai nước có thể mạnh, có tiềm năng hợp tác. Trong 2 ngày tham quan tại Đà Lạt, ngài Đại sứ đánh giá cao ngành Du lịch, môi trường cảnh quan, khí hậu của TP Đà Lạt và một số lĩnh vực có thể mạnh của địa phương.

Ngài Đại sứ thống nhất với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng hai bên sẽ sớm trao đổi các thông tin về thế mạnh, tiềm năng đầu tư ở các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch. **CHÍNH THÀNH**

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Anh hùng thật là những người bất cứ việc to, việc nhỏ, luôn luôn cố gắng, vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”

BÀI "ANH HÙNG GIẢ VÀ ANH HÙNG THẬT", ĐĂNG TRÊN BÁO NHÂN DÂN, SỐ 149, TỪ NGÀY 21 - 25/11/1953

HỘI CỰU CHIẾN BINH LÂM ĐỒNG: Kiểm tra, giám sát để tổ chức Hội hoạt động hiệu quả

Sau thời gian dài gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, năm 2022, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, Hội kịp thời nắm bắt những khó khăn, tồn tại trong hoạt động của các cấp Hội cơ sở; đồng thời, giúp tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ cũng như công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB các cấp.

TRANG 2

NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM 23/11: Nặng lòng với khúc hát dân ca



Tiết mục Vui bốn mùa - CLB Dân ca Đà Lạt đoạt giải A tại Liên hoan Dân ca, dân vũ và Nhạc cổ truyền Lâm Đồng lần thứ IV.

TRANG 5

ĐÀ LẠT: Thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng đô thị thông minh



“Từ khi khái niệm “Chuyển đổi số” còn chưa phổ biến thì TP Đà Lạt đã bắt tay xây dựng “Thành phố thông minh” với những lộ trình cụ thể. Sau 3 năm xây dựng và vận hành, Thành phố thông minh Đà Lạt đã có những kết quả khả quan, là bước đệm quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số của Đà Lạt.

TRANG 4

Di Linh chung tay hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo



TRANG 7

Những gương mặt nhà giáo tiêu biểu

TRANG 5

KINH TẾ Làm giàu trên mảnh đất quê hương

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Để các công trình nước sạch ở Đạ Tẻh phát huy hiệu quả

TRANG 6

Hiệu quả từ Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTTQ và nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp. Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTTQ” tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự bảo đảm một cách đồng bộ, có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò quan trọng trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTTQ, là khâu đầu tiên đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp Nhân dân; là kênh thông tin quan trọng để cổ vũ, động viên, biểu dương gương người tốt, việc tốt, phổ biến những kinh nghiệm, bài học hay trong phong trào. Nhờ đó, các phong trào đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, phong trào đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tích cực bảo vệ ANTTQ. Qua đó, giúp người dân nâng cao cảnh giác, không để phần tử xấu lợi dụng kích động tham gia biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Các địa phương đã tổ chức nhiều đợt phát động, với 2.967 buổi họp dân ở các địa bàn vùng tôn giáo, dân tộc, có 498.372 lượt người tham dự, đưa 1.088 đối

Trong những năm qua, nhất là trong 3 năm thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, góp phần xây dựng thể trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

tượng ra kiểm điểm trước dân.

Thông qua phong trào, quần chúng đã phát hiện, cung cấp nhiều tin tức có giá trị, giúp lực lượng chức năng chủ động đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động móc nối của địch từ bên ngoài với số đối tượng phản động ở địa phương. Đặc biệt, quần chúng đã tham gia tích cực vào việc phát hiện, đưa ra kiểm điểm trước dân số đối tượng bị lôi kéo tham gia các hội, nhóm phản động như: “Đảng Việt Tân”, “Hội dân oan”, “Xã hội dân sự”, các tà đạo “Pháp luân công”, “Thanh Hải vô thượng sư”... và các đối tượng cơ hội chính trị, kích động khiêu khích, từng bước cô lập, vô hiệu hóa các đối tượng này.

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bên cạnh việc tăng cường công tác phát động thường xuyên, toàn tỉnh đã tổ chức 25 đợt cao điểm phát động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, thu hút hàng vạn người tham gia. Các đoàn thể, các khu dân cư đã nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 11.850 đối tượng

hình sự, ma túy, hiện có 5.075 người tiến bộ được xét đưa ra khỏi diện quản lý. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Chương trình Xây dựng nông thôn mới đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác phòng ngừa tội phạm, thu hẹp các địa bàn phức tạp về trật tự xã hội.

Công tác nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trong việc đảm bảo ANTT được triển khai rộng rãi, trong đó chú trọng nhân rộng các mô hình như: Camera an ninh, Tô liên hộ tự quản về ANTT, Đội PCCC tự quản, Giáo họ (giáo xứ) không có tội phạm và TNXH, Phối hợp trường - phường về an ninh trật tự, Kết nối Zalo phòng, chống tội phạm... Nổi bật nhất là Mô hình Camera an ninh đã được triển khai hầu hết ở các địa bàn trên toàn tỉnh với hơn 5.000 mắt camera và đang tiếp tục được nhân rộng vì hiệu quả thiết thực của mô hình này mang lại. Qua trích xuất hình ảnh được camera ghi lại, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ nhiều vụ vi phạm về trật tự

an toàn xã hội.

Công tác phối hợp giữa công an Nhân dân với quân đội Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTTQ. Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTTQ được các cấp đặc biệt quan tâm, đây thực sự là ngày Hội của Nhân dân, giúp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng có hướng mở, đi vào chiều sâu. Từ năm 2019 đến nay đã tổ chức được 52 lượt tại cấp xã (khoảng 8.194 người tham gia), 198 lượt cấp thôn (khoảng 18.300 người tham gia), 4 lượt tại cơ quan, doanh nghiệp (khoảng 400 người tham gia). Qua thực tế, đã có 2.637 lượt tập thể, cá nhân, mô hình, điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng (gồm cờ, bằng khen, giấy khen) có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTTQ.

Có thể nói, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTTQ trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp, đồng đều, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực cho các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân hăng hái tham gia xây dựng phong trào trên địa bàn tỉnh góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, ổn định và giữ vững tình hình ANTT từ cơ sở.

HỒNG VINH

HỘI CỰU CHIẾN BINH LÂM ĐỒNG: Kiểm tra, giám sát để tổ chức Hội hoạt động hiệu quả

Thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội CCB trên địa bàn tỉnh gặp nhiều trở ngại, đặc biệt với các nhiệm vụ yêu cầu nhiều nhân lực, tiếp xúc trực tiếp ở các cấp cơ sở để triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào. Ông Dương Công Hiệp - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Các cấp Hội khi đó có nhiều biện pháp linh hoạt như tự kiểm tra, báo cáo kết quả, phản ánh qua điện thoại, mạng xã hội... Tuy nhiên, chất lượng còn nhiều hạn chế, tình hình thực tế nhiều lúc chưa nắm bắt kịp thời và cụ thể”.

Mặt khác, nhằm tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, số lượng các hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội trong giai đoạn này cũng giảm đáng kể. Đơn cử như năm 2020, Hội chỉ thực hiện được 5 cuộc giám sát cấp huyện so với 14 cuộc năm 2018 và 10 cuộc năm 2019; hay chỉ 426 cuộc giám sát cấp chi hội và phân hội năm 2020 so với 514 cuộc năm 2018 và 882 cuộc năm 2019. Do vậy, thời điểm này, dù tập thể cán bộ và hội viên các cấp Hội đã nỗ lực hết mình, có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt nhưng hoạt động của các cấp Hội nhìn chung vẫn còn gặp nhiều thách thức.

Vì vậy, bước vào năm 2022, khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Hội CCB tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trên toàn bộ các hoạt động của

Sau thời gian dài gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, năm 2022, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, Hội kịp thời nắm bắt những khó khăn, tồn tại trong hoạt động của các cấp Hội cơ sở; đồng thời, giúp tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ cũng như công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB các cấp.



Hội CCB tỉnh tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức Hội.

các cấp Hội. Theo đó, Hội tập trung vào ba phương diện chính. Đầu tiên là tập trung phát hiện những vướng mắc, khó khăn cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; từ đó, đưa ra các giải pháp kịp thời giúp khơi thông hoạt động Hội, đặc biệt với các hoạt động bị ảnh hưởng nhiều trong giai đoạn dịch. Tiếp đến, Hội tăng cường giám sát nhằm tăng tốc hoạt động cho nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ; qua đó, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đã đặt ra.

Cuối cùng là đơn đốc thực hiện công tác chuẩn bị, hoàn thành các công trình chào mừng và các hoạt động thi đua hướng tới Đại hội CCB các cấp.

“Trong năm 2022 này, ban thường trực và ban chấp hành các cấp đã thực hiện 460 hoạt động kiểm tra các cấp, gồm có kiểm tra 3 Hội cấp huyện, 60 Hội cấp cơ sở và 368 chi phân Hội với 2.700 hội viên bao gồm 532 hội viên là ủy viên ban chấp hành và cán bộ chủ trì. Hoạt động kiểm tra tập trung vào việc chấp

hành nghị quyết của Hội cấp trên, nguyên tắc lãnh đạo, quy chế làm việc, xây dựng tổ chức Hội, công tác xóa nghèo, quy hoạch cán bộ, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội... Ban thường trực và ban chấp hành cũng đã thực hiện 10 cuộc giám sát định kỳ và 1 cuộc giám sát chuyên đề cấp huyện; giám sát 100 cơ sở Hội và 546 Chi hội... nhằm đảm bảo việc chấp hành điều lệ Hội, tiến độ triển khai công tác Hội, việc thực hiện nghị quyết đại hội các cấp cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật”, ông Hiệp cho biết.

Ngoài ra, ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 451 cuộc, giám sát 740 tổ chức Hội, Chi hội và 87 cuộc giám sát khác, tập trung vào hoạt động nhận ủy thác vốn vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Các cấp Hội đã nhận và giải quyết 11 đơn khiếu nại, tố cáo về chế độ chính sách, công tác Hội cũng như việc chấp hành điều lệ Hội, nội quy, quy chế làm việc; cách chức 1 chi hội trưởng do vi phạm điều lệ Hội, xóa tên 42 hội viên do bỏ vắng sinh hoạt, không đóng hội phí... Nhờ đó, tác phong thái độ làm việc và hiệu quả công việc được cải thiện rõ rệt; đặc biệt, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ

trọng tâm được đẩy nhanh, nguy cơ chậm tiến độ được loại bỏ. Kết thúc năm 2022, hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, nền tảng đạo đức, chính trị, tư tưởng của hội viên đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, theo ông Dương Công Hiệp, để hoạt động Hội vững mạnh và hiệu quả hơn nữa, năm tới, Hội CCB tỉnh đặt mục tiêu, các tổ chức Hội cấp trên kiểm tra 25% tổ chức Hội cấp dưới; giám sát 100% tổ chức Hội và hội viên thuộc quyền quản lý trực tiếp; không có hội viên vi phạm pháp luật, không có hội viên khiếu kiện vượt cấp và tham gia khiếu kiện đông người; giải quyết đơn thư, xử lý kỷ luật đúng trình tự, quy định. Cùng với đó, Hội sẽ có kế hoạch tăng cường giám sát thường xuyên đối với Hội CCB các huyện, thành phố trên toàn tỉnh. Ngoài ra, các cấp Hội cần bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội CCB cấp trên và cấp ủy địa phương, nghị quyết của Ban Chấp hành tổ chức Hội cùng cấp; chủ động tham mưu cho thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát. Nhưng hơn hết, “Ban Kiểm tra các cấp Hội cần tích cực, chủ động giám sát nắm chắc tình hình, phát hiện, kiểm tra đối với tổ chức Hội, hội viên khi có dấu hiệu vi phạm và có biện pháp giải quyết kịp thời; tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Hội và hội viên”, ông Hiệp nhấn mạnh.

NHẬT QUỲNH

Làm giàu trên mảnh đất quê hương

Tận dụng những ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng... và sự thấu hiểu về chính nơi mà mình sinh ra, lớn lên, những nhà nông trẻ xuất sắc được vinh danh năm nay không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn có nhiều đóng góp cho địa phương và cộng đồng.

Tại Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc năm 2022, Nguyễn Lê Ngọc Linh - cô gái người dân tộc Thổ đến từ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa có nhiều cơ hội để chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp xanh của mình. Linh cũng là 1 trong 2 thanh niên dân tộc thiểu số được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm nay. Cô cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, làm kinh tế giỏi.

Với Dự án Vườn rừng Bản Thổ, cô gái sinh năm 1990 đã nỗ lực không mệt mỏi trong suốt những năm qua trong hành trình bỏ phố về quê để tìm kiếm giải pháp về nông nghiệp bền vững, biến đồi trọc thành vườn rừng xanh tốt, mang lại giá trị kinh tế cao. Ngoài các loại cây trồng, Vườn rừng Bản Thổ còn liên kết với bà con nuôi ong tại các bia rừng, lấy mật từ nguồn nguyên liệu sạch. Đến nay, dự án của Linh được nhiều người biết đến và ủng hộ, cô cũng được tiếp đón nhiều đoàn khách đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Là đại diện duy nhất của tỉnh

Được tôn vinh vào những ngày đầu tháng 11 vừa qua, 32 gương thanh niên nông thôn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2022 là 32 câu chuyện khởi nghiệp khác nhau. Nhưng họ đều đã truyền cảm hứng cùng động lực cho nhiều người trẻ về khát vọng và nỗ lực làm giàu từ nông nghiệp, trên chính mảnh đất quê hương mình.



Anh Nguyễn Đăng Thiên Phi Long - đại diện duy nhất của tỉnh Lâm Đồng được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2022.

Lâm Đồng vinh dự được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm nay, anh Nguyễn Đăng Thiên Phi Long (sinh năm 1992, Giám đốc Công ty TNHH Finom) lại mang đến câu chuyện tìm kiếm cơ hội tại quê hương để phát triển. Sau nhiều năm học tập, làm việc, cùng với kinh nghiệm học hỏi được tại các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến, năm 2018, anh Long thành lập Công ty TNHH Finom chuyên cung cấp giải pháp nông nghiệp; sản xuất, cung cấp giá thể phục vụ trồng trọt. Hiện nay, công ty của anh đã cung cấp giải pháp nông

nghiệp công nghệ cao bao gồm hệ thống tưới, nhà màng, nhà phoi nông sản, hệ thống bảo quản và phân loại nông sản cho các doanh nghiệp có tên tuổi trong lĩnh vực nông nghiệp như: Dalat Hasfarm, Phong Thúy, VinEco, Thành Thành Công, ... và xuất khẩu sang thị trường Malaysia.

Dành lời khuyên cho các bạn trẻ bỏ phố về quê khởi nghiệp, anh Long chia sẻ: "Sau 5 năm trở về, tôi nhận thấy Lâm Đồng là mảnh đất "màu mỡ", có nhiều cơ hội chưa được khai thác. Cho nên nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội, cũng như

chuẩn bị nguồn lực và kiến thức thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra các mô hình khởi nghiệp không chỉ mang lại giá trị cho bản thân, gia đình, mà còn mang lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội tại địa phương".

Câu chuyện của Linh, của Long là 2 trong hơn 2.050 câu chuyện khởi nghiệp mà Giải thưởng Lương Định Của đã kết nối qua 17 lần tổ chức. Những thanh niên nông thôn được tuyên dương với ý chí, nghị lực, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã phát huy truyền thống, sáng tạo vượt qua khó khăn, chủ động ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Mỗi cá nhân là một điển hình khởi nghiệp, lập nghiệp trong nông nghiệp với hàm lượng công nghệ cao, mang lại giá trị kinh tế cao, doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm; tạo việc làm cho nhiều lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và biến đổi khí hậu, thiên tai gây khó khăn lớn đến phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các mô hình, sản phẩm còn có tính sáng tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", được thị trường trong nước và quốc tế đón nhận.

Trong 32 gương thanh niên được

trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2022, gồm 1 gương thanh niên có mô hình kinh tế đạt doanh thu 706 tỷ đồng; 3 thanh niên có doanh thu từ 10 - 30 tỷ đồng; 28 thanh niên có doanh thu từ 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng. Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khẳng định: "32 gương thanh niên được tôn vinh sẽ là lực lượng xung kích, lan tỏa, là người truyền cảm hứng cho thanh niên trên cả nước".

Tại Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc năm 2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng cho ra mắt Mạng lưới đại biểu "Lương Định Của", kết nối tất cả các gương thanh niên đã từng đạt giải thưởng trong những năm vừa qua và những năm tới. Thông qua mạng lưới này, các thanh niên có cơ hội để tương trợ, gắn kết với nhau trong phát triển doanh nghiệp của mình.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương chia sẻ thêm: Tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là TP Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi rất phù hợp để phát triển nông nghiệp. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các bạn thanh niên nông thôn trong tỉnh phát triển kinh tế từ nông nghiệp, ngay tại quê hương mình. Rất nhiều tấm gương của tỉnh Lâm Đồng được nhận Giải thưởng Lương Định Của trong những năm qua đã chứng minh cho sự thành công đó.

VIỆT QUỲNH

HTX đầu mối - giải pháp kết nối khách hàng

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Lâm Đồng bắt đầu xây dựng Mô hình một HTX đầu mối tập trung sản phẩm của nhiều HTX khác để kết nối khách hàng thông qua hệ thống các kênh phân phối, tiêu thụ trên thị trường.

Sau hơn 4 năm thành lập và đi vào hoạt động, HTX Dược liệu Như Ý (ở xã Đa Ròn, huyện Đơn Dương) đang ổn định liên kết với 7 hộ sản xuất 15 ha cây dược liệu theo quy trình VietGAP trên địa bàn. Mỗi năm, HTX đã bao tiêu hàng chục tấn sản phẩm dược liệu thu hoạch của hộ liên kết đưa về chế biến với hệ thống dây chuyền thiết bị máy móc tự động theo tiêu chuẩn HACCP, cung cấp các dòng sản phẩm cho khách hàng theo hợp đồng như: cao hà thủ ô mật ong, cao atisô, trà đương quy túi lọc, trà atisô túi lọc, rượu đương quy Như Ý, bột hà thủ ô... xếp hạng OCOP 3 sao, 4 sao. Bên cạnh hệ thống phân phối qua kênh offline (đại lý ủy quyền, nhà thuốc) và kênh online (các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội), HTX Dược liệu Như Ý đã cung ứng đáng kể số lượng sản phẩm cho HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tường Nguyên ở xã Đa Đồn, huyện Lâm Hà tiêu thụ.

Tương tự, HTX Laba Banana Đa K'ng, huyện Đam Rông trong

năm vừa qua tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cả chục ngàn tấn chuối thu hoạch trên 300 ha diện tích sản xuất liên kết với 80 hộ trên địa bàn, trong đó có một phần sản lượng cấp theo nhu cầu khách hàng tại HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tường Nguyên vừa nêu.

Bà Cao Thị Tân, Giám đốc HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tường Nguyên cho biết: "Đến nay, HTX Laba Banana Đa K'ng và HTX Dược liệu Như Ý là 2 trong số hơn 15 HTX trong tỉnh Lâm Đồng cung ứng sản phẩm tập trung một đầu mối tiêu thụ tại HTX chúng tôi". Theo đó, bước đầu có khoảng hơn 20 dòng sản phẩm nông nghiệp các loại đã qua sơ chế, chế biến gần như hàng hóa và tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ trước khi đưa về HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tường Nguyên đóng thành 30 mẫu gói hàng, mỗi gói hàng có giá thành bán ra từ 600.000 đồng đến 3 triệu đồng. Trong hội chợ thương mại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 vừa qua, những gói hàng đa dạng sản phẩm của các



Khách hàng chọn mua sản phẩm của hơn 15 HTX trong một gói hàng tại hội chợ thương mại Festival Hoa Đà Lạt 2022.

HTX trong tỉnh Lâm Đồng đã thu hút nhiều đối tượng khách hàng đến tìm hiểu, chọn mua và yên tâm sử dụng với "bảo chứng" nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng.

Cũng theo Giám đốc Cao Thị Tân, 30 mẫu gói hàng của các HTX trước khi đưa ra hội chợ thương mại Festival Hoa Đà Lạt 2022, HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tường Nguyên đã trưng bày giới thiệu và bán trực tiếp với khách hàng tại các cửa hàng phân phối ở thôn R'Lom, xã Đa Đồn, huyện Lâm Hà; số 8, đường Yagout,

Phường 5, Đà Lạt; số 17, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng; chợ đầu mối Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn phân phối qua mạng xã hội và hệ thống kênh thương mại điện tử. Kết quả ước tính trong năm qua, HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tường Nguyên đã làm đầu mối tiêu thụ hơn 1.000 gói hàng tập trung của hơn 15 HTX trong tỉnh Lâm Đồng.

Đáng nói, HTX Tường Nguyên thành lập năm 2021 với tiền thân là vừa thu mua mỗi ngày khoảng

1 tấn rau, củ, quả của HTX và hộ nông dân các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, TP Đà Lạt. Sau đó đưa vào nhà xưởng diện tích 5.000 m² sơ chế, chế biến, đóng gói đưa ra thị trường tiêu thụ theo hợp đồng.

Trên cơ sở tiêu thụ cùng lúc các mặt hàng nông sản của HTX và hộ nông dân liên kết đạt kết quả đáng ghi nhận trong năm qua, HTX Tường Nguyên vừa được Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng chọn xây dựng và phát triển HTX đầu mối kết nối khách hàng, từng bước mở rộng thị trường cạnh tranh trong nước và hướng đến xuất khẩu. Trước mắt, mô hình sẽ đạt mục tiêu liên kết hơn 20 HTX trong tỉnh Lâm Đồng trong năm 2023 tiêu thụ từ 10.000 gói sản phẩm nông sản chế biến trở lên; riêng sản phẩm rau, củ, quả mỗi ngày tiêu thụ với 2,5 tấn tươi và 3 tấn sơ chế.

"Đây là mô hình HTX làm đầu mối kết nối với khách hàng đầu tiên của Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng. Giải pháp này đang hết sức cần thiết nhằm góp phần quảng bá, nâng cao uy tín thương hiệu, giá trị sản phẩm và tăng doanh thu của các HTX sản xuất, kinh doanh nông sản trong tỉnh Lâm Đồng..." - bà Đinh Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng nhận định.

VĂN VIỆT

ĐÀ LẠT: Thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng đô thị thông minh

Từ khi khái niệm “Chuyển đổi số” còn chưa phổ biến thì TP Đà Lạt đã bắt tay xây dựng “Thành phố thông minh” với những lộ trình cụ thể. Sau 3 năm xây dựng và vận hành, Thành phố thông minh Đà Lạt đã có những kết quả khả quan, là bước đệm quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số của Đà Lạt.

Xây dựng hạ tầng số và dữ liệu số

TP Đà Lạt đã phối hợp VNPT Lâm Đồng xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành dữ liệu ở 16 phường, xã được công bố trên Cổng thông tin công bố quy hoạch TP Đà Lạt và phần mềm trên thiết bị di động. Theo đó “Thông tin quy hoạch Đà Lạt” công bố thông tin cho người dân dữ liệu các lĩnh vực về quy hoạch đất đai, quy hoạch kiến trúc xây dựng, quy hoạch phân khu, dữ liệu lớp giao thông, thông tin giá đất... trên nền tảng GIS. Đến nay, đã số hóa dữ liệu được 116.848 thửa đất cho 12 phường và 4 xã; số hóa dữ liệu quy hoạch cho 17 phân khu và quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt và số hóa dữ liệu giao thông 207 đường, 577 cung đường và 625 hẻm.

Cổng thông tin công bố quy hoạch TP Đà Lạt cung cấp các thông tin liên quan đến các dự án về chính trang đô thị như: xây dựng các khu



Trung tâm Điều hành thông minh, “não bộ số” của thành phố thông minh.

chung cư mới, quy hoạch các khu đô thị, di dời nhà ở, tái kiến thiết các khu vực... giúp người dân và doanh nghiệp không phải đối mặt với những vấn đề bức xúc; đồng thời qua đó chính quyền thành phố xây dựng một hình ảnh minh bạch trong mắt người dân. Trung bình mỗi ngày hơn 550 lượt xem trang, số lượt tải ứng dụng tổng 48.045 lượt.

Thành phố Đà Lạt đã triển khai hoàn thiện và đưa vào sử dụng Cổng thông tin du lịch và phần mềm ứng dụng Dalat City; qua đó, du khách có thể thực hiện thủ tục cho chuyến du lịch hoàn toàn qua hệ thống internet, từ tìm hiểu, cập nhật thông tin về TP Đà Lạt thông qua các cổng thông tin du lịch, mạng xã hội và các diễn đàn du lịch; đặt vé, phòng khách sạn qua mạng; tra cứu các sự kiện văn hóa, điếm đến, ẩm thực, giao thông, thời tiết; tương

tác mạng xã hội trên suốt lịch trình; nhận các thông tin sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch; đánh giá, góp ý về chất lượng dịch vụ, phục vụ của du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt.

Đến nay, đã cập nhật được 1.570 cơ sở lưu trú, 819 cơ sở ăn uống, 138 địa điểm du lịch, 96 địa điểm mua sắm, 561 điểm giải trí và gần 1.000 địa điểm tiện ích công cộng; đã cung cấp thông tin trên TP Đà Lạt (danh bạ công an, ATM, cây xăng, bệnh viện, nhà thuốc, nhà xe, bãi đỗ xe...). Ngoài việc sử dụng các tiện ích của ứng dụng, khách du lịch có thể liên hệ với các cơ quan chức năng qua số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh khi du lịch tại Đà Lạt. Đến nay, đã có 1,2 triệu lượt truy cập, trung bình mỗi ngày là 1.500 lượt.

“Kết nối số” với chính quyền

Đối với các ứng dụng nội bộ phục vụ công tác quản lý nhà nước, TP Đà Lạt đã đưa vào khai thác các phần mềm nghiệp vụ: Cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh giúp công chức giải quyết các thủ tục cấp phép xây dựng 10.939 hồ sơ; đăng ký kinh doanh 15.595 hồ sơ... Từ ngày 15/12/2020, thành phố đưa vào khai thác phần mềm Xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng, văn hóa du lịch. Việc ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ đã từng bước tự động hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng - đô thị, kế hoạch đầu tư theo hướng hiện đại. Đầu tư và triển khai các phần mềm quản lý việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, quản lý việc giải quyết các chỉ đạo của UBND thành phố trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, ứng dụng “Đà Lạt Trực tuyến - iGov Connect” - Kết nối Người dân và Chính quyền cung cấp trên 2 nền tảng di động và website để khai thác, sử dụng, nâng cấp, bổ sung tính năng, có thể tác nghiệp trên điện thoại thông minh, máy vi tính nên công chức có thể tiếp nhận, xử lý, báo cáo kết quả nhanh chóng và công dân dễ dàng khai thác các tính năng của ứng dụng và các phần mềm kèm theo. Điều này giúp cho các phòng, ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, kịp thời phát

hiện xử lý vi phạm trên các lĩnh vực. Ứng dụng còn là cầu nối, kênh tương tác giữa Nhân dân, tổ chức với chính quyền thành phố.

Cho đến thời điểm hiện tại, có 38.652 công dân tải, sử dụng ứng dụng Đà Lạt trực tuyến; có 47.630 công dân lấy số trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Đà Lạt. Sau hơn 3 năm vận hành, trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận được 8.238 phản ánh tại hiện trường trên các lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông...

Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, thời gian qua, công tác xây dựng Đà Lạt trở thành Thành phố thông minh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng cách tích hợp với các hệ thống thông tin ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đảm bảo tính chân thực, chính xác, minh bạch, trong đó có nhiều hệ thống đang cung cấp dữ liệu thời gian thực như: hệ thống chỉ tiêu báo cáo, thống kê; hiệu quả hoạt động của chính quyền và độ hài lòng của người dân; an ninh trật tự công cộng; các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, quản lý sử dụng đất đai; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; tích hợp kết nối hiển thị các ứng dụng trên thiết bị di động tại Trung tâm giám sát gồm các ứng dụng: Đà Lạt trực tuyến, Quy hoạch Đà Lạt, Giáo dục, Du lịch, Việc làm Lâm Đồng...

DIỄM THƯƠNG

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đồng thời, bám sát các đề án theo Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, Đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, 10 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trọng tâm là xây dựng Mô hình Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu; Phong trào cả nước Đồng lòng, chung sức phòng, chống đại dịch COVID -19...

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp và tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thường xuyên vận động các tầng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

lớp Nhân dân phát huy đoàn kết, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc để Nhân dân chủ động đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. MTTQ huyện thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các chức sắc, tôn giáo; Nhân dịp lễ, tết hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện cùng với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà các chức sắc tôn giáo trên địa bàn; gặp mặt các linh mục của các giáo xứ nhân dịp lễ Phục sinh, lễ Giáng sinh. Phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, kết hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo. Tham mưu Huyện ủy phối hợp với HĐND, UBND tổ chức gặp mặt, thăm hỏi già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và các vị già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước; tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư, như: “Tổ tuần tra tự quản”, “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”... Đồng thời, vận động Nhân dân đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại của Nhân dân, nhất là các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài; tổ chức hòa giải, giải quyết kịp thời các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong quần chúng Nhân dân ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp, kéo dài, gây phức tạp tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), MTTQ huyện cùng với các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, các ban, ngành tuyên truyền, vận động

cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tham gia tích cực Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh Nhân dân vững chắc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, MTTQ Việt Nam huyện sẽ phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số không nghe, không tin vào phần tử kích động, xúi giục, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư, tập trung xây dựng và giữ vững các mô hình khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng huyện Đức Trọng trở thành thị xã theo Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra...

NHẬT MINH

NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM 23/11: Nặng lòng với khúc hát dân ca

87 tiết mục là bản sắc của các dân tộc anh em từ mọi vùng, miền đất nước về đây hội tụ, đã cùng cất lên lời ca tiếng đàn thấm đượm nghĩa tình, mang đậm tâm hồn Việt, cốt cách Việt, khơi dậy xúc cảm, niềm tự hào cho người xem. Mỗi tiết mục một gam màu tươi sáng ngợi ca quê hương, ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu đôi lứa, đạo lý truyền thống, ngợi ca con đường phát triển đi lên của đất nước. Mỗi nghệ nhân, nghệ sĩ không chuyên đã dốc hết tinh thần, nhiệt huyết làm nên một liên hoan đa sắc màu rực rỡ.

Các tiết mục quan họ, chèo, dân ca, ca trù, hát văn, hát xẩm Bắc Bộ mang đậm hơi thở đặc trưng của miền châu thổ sông Hồng, dễ nhận biết qua các từ đệm trong câu hát: rằng, thì, chứ, í í, ừ hự... kết hợp nhuần nhuyễn với dân nhạc dân tộc trống, phách, nhị, nguyệt, bầu, mõ nhạc lễ và nhạc sân khấu đậm đà đặc trưng của miền di sản. Nơi bắt nguồn đa dạng vốn văn hóa cổ truyền, dòng chảy tinh cảm của các liên anh, liên chị. Hòa quyện với những vũ điệu xuân tình hoan giao lung linh, hoặc những màn đối đáp hóm hỉnh trao duyên trong hội, lễ được dịp bung tỏa ngợi ca mùa màng bội thu với nhiều tiết mục như: Khúc ca chèo Tình quê mới

Trong Liên hoan Dân ca, dân vũ và Nhạc cổ truyền Lâm Đồng lần thứ IV vừa diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động, hơn 400 nghệ nhân từ 26 câu lạc bộ (CLB) trong toàn tỉnh đã mang đến 87 tiết mục dân ca đặc sắc để lại ấn tượng tốt đẹp, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của các làn điệu dân ca trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

(CLB Dân ca TTVH huyện Lâm Hà), Quan họ lời mời Khách đến chơi nhà (CLB Dân ca Lán Tranh, Hoài Đức, Lâm Hà), Khúc ca chèo Đường trường thu không (CLB Dân ca TTVH huyện Đa Tề), Bà rưng bà rí (CLB Dân ca và Nhạc cổ truyền Đình Lạc, Di Linh), Hát xẩm thập ân Trọn đời theo Đảng (CLB Dân ca xã Đông Thanh, Lâm Hà)...

Các làn điệu ví dặm miền Trung, âm nhạc không hề là những điệu thức đơn giản, bởi vùng đất và thời tiết chất chùng những khắc nghiệt, tạo nên những thăng trầm tư duy, in đậm trong tâm hồn. Bởi vậy, những âm sắc: răng, rứa, ni, nó, mô... cho dù xuất hiện ở những bài dân ca trao duyên vẫn có những nét trầm buồn, mênh mông, man mác, tạo nên những âm bậc đặc trưng riêng qua các tiết mục "Điệu ví dặm là em" (CLB Dân ca ba thế hệ Tân Văn, Lâm Hà), Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (CLB Tiếng hát quê hương Mê Linh, Lâm Hà), Giận thì giận mà thương thì thương (CLB Hội Người khuyết tật Lâm Đồng), Khúc già bạn, Mời rượu (CLB dân



Tiết mục Khúc ca chèo "Tình quê mới" - CLB Trung tâm VHHTT Lâm Hà xuất sắc đoạt giải A.

ca xứ Nghệ thị trấn Nam Ban), Về miền ví dặm (CLB Dân ca và Nhạc cổ truyền TP Đà Lạt)...

Sự phong phú của kho tàng nghệ thuật dân ca Việt Nam còn thấy ở các CLB hát then đàn tính đến từ Tân Thanh, Phi Tô (Lâm Hà), Lộc Ngãi (Bảo Lâm) mang đến hội diễn tiếng hát như hơi thở của rừng núi phía Bắc ngân nga trầm bổng cùng

tiếng đàn qua phần trình diễn tình cảm, lời cuốn của các nữ nghệ nhân với sắc áo chàm cùng dây xà tích lấp lánh ánh bạc cùng các tiết mục: Đường về bản em, Lâm Hà đôi mới, Lời then dâng Đảng, Lượn nàng ơi, Vui sao bản mình ơi, Múa châu cò, Lời then gửi bạn.

Các làn điệu dân ca đến từ Nam Bộ mang theo sự phóng khoáng,

đậm màu hương sắc Cửu Long cùng nét chấm phá cảnh sắc đất rừng phương Nam mênh mang sông nước. Các âm sắc: bầu, đặng, ầu ơ, ví dẫu... mộc mạc hòa quyện với lời kể chuyện nhân nhá tài tử của anh hai, chị ba miệt vườn qua các tiết mục: Ngựa ô thương nhớ (CLB Hội Người khuyết tật Lâm Đồng), Áo mới Cà Mau, Đoàn khúc Nam Giang "Công ơn cha mẹ" (CLB Dân ca Đa Đòn, Lâm Hà), Tình thắm duyên quê (CLB Dân ca Hòa Ninh, Di Linh). Đáng chú ý, sức lan tỏa mạnh mẽ của liên hoan đã truyền sang tình bạn thu hút CLB Thơ văn Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận tham dự với 4 tiết mục làm cho liên hoan thêm đa dạng sắc màu.

Xen lẫn trong đó là cách làm mới dân ca bằng những ca từ mạnh mẽ toát lên vóc dáng nghệ thuật đương đại, ẩn chứa nhiều đột phá, cách tân. Đã tạo được ấn tượng mạnh chất chứa trong đó tình cảm yêu đất mới: Hát văn Cảm tác về Festival Hoa Đà Lạt (CLB Dân ca Tân Văn, Lâm Hà), Lâm Đồng yêu dấu, Nông thôn mới (CLB Hát then, đàn tính xã Tân Thanh), Hát mừng Nam Hà đôi mới (CLB Dân ca xã Nam Hà, Lâm Hà)...

XEM TIẾP TRANG 8

Những gương mặt nhà giáo tiêu biểu

"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay/ Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất/ Có một nghề không trồng cây vào đất/ Mà ước cho đời đầy trái ngọt hoa thơm"...

Đó là khổ đầu bài thơ "Có một nghề như thế" của Giáo sư, Viện sĩ, TSKH, Nhà giáo Ưu tú Đinh Văn Nhã sáng tác năm 2017 được nhạc sĩ Bùi Anh Tú phổ nhạc và giới nhà giáo truyền ca như là niềm tự hào và vinh dự. Ngành Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng 46 năm qua đã có 32 nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; hàng trăm nhà giáo được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hoặc Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2021-2022, toàn ngành có 7.577 cá nhân được khen thưởng; trong đó 123 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu trong giảng dạy, quản lý, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" và thực hiện tốt Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), 5 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đại diện cho hàng trăm nhà giáo tiêu biểu vinh dự lên sân khấu trò chuyện về nghề. Tất cả đều chung một nhiệt huyết với nghề: Thầy giáo Hoàng Khắc Thương - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, Đức Trọng; cô giáo Trần Thị Mai Trâm - giáo viên Trường Mầm non Đa K'ngang, huyện Đam Rông; thầy giáo Nguyễn Nhật Minh Đăng - giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương; cô giáo Nguyễn Thị Mai Linh -



Các thầy, cô giáo tiêu biểu tại buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

giáo viên Trường Khiêm thánh tỉnh Lâm Đồng và cô giáo Nguyễn Thị Kim Phượng - Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Phan Bội Châu.

Thầy giáo Hoàng Khắc Thương là người có nhiều sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý, 4 năm đạt sáng kiến cấp cơ sở và năm 2017 đạt sáng kiến cấp tỉnh. Năm 2021, thầy tham gia Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật và đoạt giải Khuyến khích cấp tỉnh, giải C cấp Liên đoàn Lao động tỉnh. Thầy 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và năm 2017 đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Công lao của thầy Thường còn là trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh và đã đoạt 1 giải ba Quốc gia Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp", 12 giải cấp tỉnh tại các cuộc thi: Khoa học kỹ thuật, Ý tưởng khởi nghiệp, Khởi nghiệp đổi mới nông thôn, Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng; 6 giải Quốc gia Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để xử lý tình huống thực tiễn... Thầy được tặng 1 Bằng khen của Tỉnh ủy cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ 5 năm liên tục; 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 1 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; 1 bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh...

Gắn bó nơi vùng sâu khó khăn nhưng cô giáo Trần Thị Mai Trâm tự trau dồi chuyên môn. Năm học 2016-2017, cô đoạt giải Ba cấp huyện Hội thi Nghiệp vụ sư phạm trẻ; giải Nhất cấp huyện và giải Khuyến khích cấp tỉnh Hội thi Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning. Cô cũng có 4 năm Chiến sĩ thi đua cơ sở và năm 2020-2021 đạt Giáo viên giỏi cấp tỉnh và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Phần thưởng của cô còn là bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

Còn thầy giáo Nguyễn Nhật Minh Đăng được nhiều người biết đến là một nhà giáo đam mê công nghệ thông tin. Thầy đã truyền cảm hứng đến học sinh tiểu học. Với cá nhân thầy, giải Nhất Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learning cấp Quốc gia trong năm học 2021-2022. Với học sinh, thầy bồi dưỡng, hướng dẫn

hỗ trợ và đã thu được nhiều "quả ngọt": 1 giải Nhất, 1 giải Khuyến khích Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng năm 2022 trong đó 1 học sinh được tham gia vòng khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc; 3 học sinh đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo cùng CodeKitten của Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở GDĐT, còn bản thân thầy đoạt giải Nhất...

Ở môi trường giáo dục chuyên biệt, cô giáo Nguyễn Thị Mai Linh luôn thể hiện sự nhiệt tâm với nghề. Điều mà đồng nghiệp ấn tượng về cô là giáo viên thường xuyên nghiên cứu, học hỏi tìm ra các biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh. Kinh nghiệm cô chia sẻ: "Cho học sinh lựa chọn nghề theo năng lực và sở thích; sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong các bài dạy, coi đó là ngôn ngữ chính thống, là tiếng mẹ đẻ của trẻ khiếm thính. Bản thân thường xuyên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp dạy trong một tiết học nhằm đem lại cho học sinh những bài học sinh động và hào hứng nhất". Cô tham gia và đoạt giải cao Hội thi Giáo viên dạy giỏi, đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2019-2020, cô được tặng giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT...

Khép lại bài giới thiệu khái lược này là thành tích của cô giáo Nguyễn Thị Kim Phượng với giải Nhất cấp cơ sở về Thiết kế giáo án điện tử; giải Khuyến khích cấp tỉnh và giải Nhì Quốc gia Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy; giải Nhì Giáo viên giỏi cấp tỉnh... Cô Kim Phượng đã được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Không tự bằng lòng với những thành quả đã đạt được, những nhà giáo được vinh danh tiêu biểu cùng bày tỏ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để góp phần tô thắm trang sử giáo dục Lâm Đồng, nhất là trước những yêu cầu về đổi mới...

MINH ĐẠO

Tuyên truyền Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mạng xã hội

Từ năm 2020, Công an huyện Lâm Hà triển khai Mô hình Tuyên truyền, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên mạng xã hội Facebook. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng tại 11/16 xã, thị trấn.

Từ khi triển khai mô hình, Công an huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện phân công cán bộ, chiến sĩ quản lý nhóm Facebook thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin của địa phương mình để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin do quần chúng Nhân dân cung cấp và giải đáp thắc mắc, kiến nghị, góp ý của người dân qua mục tin nhắn. Thường xuyên viết và đăng tải các bài viết về phòng, chống tội phạm; trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19... và các gương người tốt, việc tốt thông qua nhóm Facebook để người dân nắm bắt thông tin và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Công tác viết bài, đăng tải thông tin trên không gian mạng luôn đảm bảo thực hiện đúng các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an Nhân dân.

Công an huyện tiến hành triển khai tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đăng tải chia sẻ các tin bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, các gương người tốt, việc

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra công nhận Mô hình “Tuyên truyền, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên mạng xã hội” qua nhóm Facebook: Toàn dân Lâm Hà bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mô hình hoạt động thường xuyên, liên tục, nội dung bài viết, chia sẻ đa dạng, phong phú về chủ đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gương người tốt, việc tốt... có sức lan tỏa cao, được sự quan tâm, hưởng ứng ngày càng nhiều tầng lớp Nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.



Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lâm Hà đang cập nhật thông tin trên nhóm Facebook “Toàn dân Lâm Hà bảo vệ ANTQ”.

tốt trong lực lượng Công an Nhân dân nói chung và trong lực lượng Công an Lâm Hà nói riêng. Thông qua nhóm Facebook, Công an huyện Lâm Hà đã thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ về tình hình vi phạm pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội

phạm để người dân phòng ngừa, cảnh giác hiệu quả. Bên cạnh đó, thường xuyên đăng tải các bài viết hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, hình ảnh, tin, phóng sự truyền hình của các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động của lực lượng công an cũng như đấu tranh,

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Những thông tin nghi vấn, những vấn đề thắc mắc mà người dân nhắn tin, tương tác trực tiếp được lực lượng công an tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, nhóm Facebook của Ban Chỉ đạo huyện đã có số lượng tin, bài viết được đăng tải ngày càng tăng cao với nhiều chủ đề, tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự, thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp chủ động phòng, chống. Các bài viết về hoạt động của lực lượng công an thường xuyên được cập nhật, các tin nhắn, thắc mắc của người dân nhắn trên nhóm Facebook cơ bản đã được quan tâm trả lời, hướng dẫn kịp thời... Thống kê kết quả hoạt động nhóm Facebook của Ban Chỉ đạo huyện Lâm Hà từ khi thành lập mô hình đến nay có 4.314 thành viên tham

gia (tăng 81,6% so với năm trước).

Mô hình đã phát huy được tác dụng tích cực, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của lực lượng Công an Lâm Hà, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, ý thức cảnh giác của quần chúng Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; sự kết nối, gắn kết giữa lực lượng công an với Nhân dân thêm mật thiết, kịp thời, tăng cường sự tương tác, sự quan tâm, ủng hộ của Nhân dân đối với mô hình càng được nâng lên.

Trong thời gian tới, Công an huyện Lâm Hà tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ để thực hiện xây dựng Mô hình Tuyên truyền Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên mạng xã hội. Củng cố, kiện toàn đội ngũ quản trị viên, quy chế hoạt động vận hành của mô hình. Định hướng nâng cao hơn nữa chất lượng bài viết, chia sẻ; phân đấu đến tháng 12/2022 đạt đến 5.000 thành viên tham gia, kết nối với các trang, nhóm của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện. Nâng cao hơn nữa chất lượng của mô hình theo hướng viết chia sẻ các bài viết mang tính thời sự trên địa bàn huyện, gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân.

AN NHIÊN

Để các công trình nước sạch ở Đạ Tẻh phát huy hiệu quả

Những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, các chương trình, dự án đầu tư về nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho huyện Đạ Tẻh đã được triển khai, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, nâng tỷ lệ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 94,6%.

Tại Thôn 4, xã An Nhơn, hệ thống cấp nước tự chảy được xây dựng từ 1997, đến năm 2012, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường đầu tư hệ thống giếng khoan với diện tích bề lọc chậm 6 m³ và bể chứa là 10 m³. Hiện tại, công trình cấp nước cho 16 hộ dân sử dụng vào mùa khô. Trong những năm qua, công trình đang hoạt động bình thường và được kiểm tra thường xuyên các giếng nước sinh hoạt để có giải pháp cụ thể cho từng khu vực, vận động Nhân dân cùng tham gia nạo vét, sửa chữa đường ống, bể lọc nước, giữ gìn vệ sinh khu vực giếng để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Ông Mông Thế Văn – người dân đang sử dụng nguồn nước tại công trình Thôn 4, phần khởi cho biết, từ khi công trình cấp nước đưa vào sử dụng, người dân trong thôn mừng lắm vì mọi người đều được sử dụng nguồn nước sạch. Có nguồn nước sạch không chỉ giải “con khát” về nguồn nước mà còn đảm bảo đến

vấn đề sức khỏe cho người dân nơi đây.

Được biết, khi chưa có công trình cấp nước nói trên, nước sạch là một vấn đề nan giải đối với chính quyền và Nhân dân xã An Nhơn. Ngoài tình trạng chung ở tất cả các thôn trên địa bàn xã là cứ đến mùa khô gần như tất cả các giếng đào đều khô cạn đáy, không đủ nước phục vụ sinh hoạt; thì riêng người dân các Thôn 4, Tô Lan... trước đây nguồn nước giếng bị nhiễm phen nên nhiều hộ không dám dùng vào việc ăn uống. Vì vậy, khi công trình cấp nước đưa vào hoạt động đã giải tỏa nhu cầu bức thiết cho người dân.

Ông Hoàng Văn Tàu - quản lý công trình giếng khoan Thôn 4 cho biết: “Đề công trình phát huy hiệu quả cấp nước và duy trì hoạt động bền vững, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, bảo trì giếng khoan; đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ đường ống, tránh bị nứt, vỡ khi canh tác, sản xuất và sử dụng nước tiết kiệm.



Đến nay, công trình giếng khoan tại xã An Nhơn vẫn được các hộ dân sử dụng hiệu quả.

Đến nay, sau 10 năm đi vào hoạt động, công trình đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước hợp vệ sinh của Nhân dân; góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

Theo ông Phạm Xuân Tiệp - Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh, công tác quản lý, khai thác các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh nhìn chung đã được tổ chức triển khai nhưng công tác quản lý, khai thác chưa được tăng cường; các

công trình chưa phát huy tốt hiệu quả sử dụng; công tác duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp công trình chưa được thực hiện kịp thời, hiệu quả khai thác công trình còn thấp.

Hiện, toàn huyện có tổng số hộ dân được sử dụng nước từ các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn là 2.166 hộ trong tổng số 8.118 hộ dân nông thôn của huyện. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh hiện đạt 94,6%.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, hàng năm UBND huyện đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền,

vận động Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn và sử dụng tiết kiệm nguồn nước. Đặc biệt, hàng năm tổ chức tuyên truyền, phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường; ra quân nạo vét, duy tu, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt tập trung; tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước, không lãng phí nguồn nước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện Đạ Tẻh, việc đầu tư, quản lý, vận hành và phát huy hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện chưa cao do nguồn kinh phí bảo dưỡng công trình còn thiếu, các hư hỏng nhỏ công trình không được sửa chữa kịp thời dẫn đến hư hỏng lớn; quy mô và việc lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng chưa hợp lý. Cụ thể, trong các năm vừa qua, từ nguồn vốn chương trình 134, 135 trên địa bàn huyện đã đầu tư 10 công trình cấp nước tập trung, mô hình cấp nước chủ yếu là giếng khoan; tổng mức đầu tư cho một công trình từ 400-500 triệu đồng/công trình. Với tổng mức đầu tư thấp, xây dựng công trình chưa đồng bộ, quy mô công trình nhỏ (công suất cấp nước trung bình 50 hộ dân/công trình),...

XEM TIẾP TRANG 8

Di Linh chung tay hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Gia đình chị Ka Sen thuộc diện hộ nghèo ở Thôn 2, xã Hoà Bắc. Nhà có 5 người, chồng mất sớm, đứa con đầu cũng vừa mất do tai nạn giao thông, một mình chị gồng gánh nuôi con, bươn chải lo toan cuộc sống. Kinh tế khó khăn, không có đất sản xuất, ba mẹ con chị Sen sống trong ngôi nhà chật hẹp, cũ nát, không có khả năng tu sửa. Nhờ có sự động viên, giúp đỡ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp, chính quyền và các hội, đoàn thể ở địa phương, năm 2021, gia đình chị Sen đã xây được ngôi nhà mới, diện tích gần 40 m². Chị Sen chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi không dám nghĩ sẽ có điều kiện xây một ngôi nhà mới để ở. Các cấp, ngành của huyện, xã quan tâm đã hỗ trợ 50 triệu đồng và ngày công lao động để giúp gia đình tôi làm nhà. Căn nhà hoàn thành là động lực giúp tôi tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Gia đình anh K'Se cũng là hộ nghèo ở xã Tân Lâm, anh là lao động chính, hàng ngày phải đi làm thuê để nuôi 4 người con nhỏ và vợ đang ốm đau, thu nhập không ổn định. Căn nhà chật chội đã dột nát không còn an toàn, nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh không nghĩ đến việc xây nhà mới. Tháng 5/2022, anh K'Se được Huyện Đoàn Di Linh hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại anh vay mượn họ hàng để xây ngôi nhà. Nhận được căn nhà mới có diện tích 60 m², được đầu tư xây dựng kiên cố bằng tường gạch, mái lợp tôn và nền lát gạch hoa, anh không giấu được niềm vui, xúc động. Anh K'Se cho biết: “Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn cảm thấy ấm lòng vì được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể, bà con lối xóm giúp đỡ. Căn nhà kiên cố sẽ giúp gia đình ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo”.

Ông Đỗ Toàn Lăng - Chủ tịch UBND xã

Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, hộ gia đình thực hiện xây dựng, cộng đồng giúp đỡ”, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể huyện Di Linh đã triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo bằng nhiều giải pháp, huy động nguồn lực.



Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo.

Tân Lâm cho biết, trên địa bàn xã còn rất nhiều hộ khó khăn về nhà ở. Chương trình dân vận của Ban Chỉ đạo 503 của huyện Di Linh đã giúp xây dựng 7 căn nhà mới và sửa chữa 2 căn nhà, từ đó giúp cho các hộ nghèo có nhà cửa vững chãi để họ yên tâm làm ăn, vượt khó.

Trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã phân bổ trên 2,6 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng 53 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

(nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trên 2,1 tỷ đồng; nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huyện 530 triệu đồng), hỗ trợ sửa 2 nhà với số tiền 50 triệu đồng. Các hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở đều đảm bảo chất lượng theo tiêu chí 3 cứng (cứng nền, cứng khung, cứng mái). Đặc biệt, trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động vận động Công ty Xổ số kiến thiết An Giang và Agribank Lâm Đồng II ủng hộ Quỹ Vì người nghèo số tiền 470 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong toàn huyện đã vận động được số

tiền trên 1,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Nam cho biết, hằng năm, đơn vị chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã phối hợp tổ chức rà soát về tình hình nhà ở của các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về nhà ở tại địa phương. Sau 3 năm triển khai thực hiện, Quỹ “Vì người nghèo” huyện luôn nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tôn giáo, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đã vận động được trên 3,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 187 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương... Nhờ được hỗ trợ về nhà ở, nhiều gia đình có điều kiện đầu tư vào phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện.

Ông Vũ Đức Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 2.222 hộ nghèo, chiếm 5,4% tổng số hộ dân, trong đó có khoảng 700 hộ dân khó khăn về nhà ở. Việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn luôn nhận được sự chỉ đạo, giám sát thực hiện sát sao của các cấp ủy, chính quyền. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện có trên 230 hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa và xây nhà mới từ nguồn ngân sách nhà nước, ngân sách huyện, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, huyện, nguồn xã hội hóa.

Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo đã tạo nên động lực tích cực cho các hộ nghèo nỗ lực vượt khó, tạo điều kiện để họ “an cư, lạc nghiệp”, xây dựng cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững. Từ đó, hoàn thành tiêu chí nhà ở trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

HOÀNG YÊN

Niềm vui của những người cao tuổi Đà Lạt

Với phương châm “Khỏe cho các cụ, sống vui vẻ, có ích, làm gương cho con cháu, phát huy vai trò của người cao tuổi”, Hội Người cao tuổi TP Đà Lạt trong nhiều năm nay đã tổ chức nhiều hoạt động cho các hội viên và luôn tích cực góp mặt trong các sự kiện thể dục thể thao tỉnh nhà.

Với tiết mục đồng diễn múa quạt của gần 200 thành viên tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX năm 2022 tổ chức tại Đà Lạt trong giữa tháng 10 vừa qua, có thể nói, đội tuyển Thể dục dưỡng sinh (TDDS) Hội Người cao tuổi TP Đà Lạt đã có những đóng góp không nhỏ cho sự thành công chung của lễ khai mạc cũng như cho đại hội. Trước đó, tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII trong năm 2018, đội tuyển TDDS Người cao tuổi Đà Lạt cũng tập hợp trên 200 thành viên trong toàn thành phố tập luyện và tham gia đồng diễn tại lễ khai mạc.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Chính - huấn luyện viên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) TDDS Đà Lạt, đội tuyển TP Đà Lạt hình thành từ năm 2017, tập hợp gần 200 thành viên người cao tuổi trong toàn thành phố. Người ít tuổi nhất trong đội tuyển cũng 40, còn không ít người nay đã trên dưới 80 nhưng vẫn tham dự đều đặn khi có hoạt động. Tất cả đều đến đội tuyển trong tinh thần thể thao,

vì sức khỏe và cũng là niềm vui cho người cao tuổi. “Đội tuyển chúng tôi đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động TDTT của thành phố, của tỉnh trong nhiều năm nay”, bà Chính khẳng định.

Những ngày đầu, khi mới thành lập đội tuyển thành phố để tập luyện và đi biểu diễn, nhiều người vẫn còn rất ngại ngùng khi ra trước đám đông. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ các huấn luyện viên và sự kiên trì tập luyện, các thành viên trong đội tuyển TDDS đã dần quen với việc phối hợp với nhau và rất tự tin trong biểu diễn.

Không chỉ tham gia biểu diễn tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh, trong nhiều năm nay, đội tuyển TDDS TP Đà Lạt còn thi đấu và giành nhiều thành tích tại các giải trong tỉnh, trong nước. Như tại giải TDDS Đại hội TDTT tỉnh tổ chức tại Di Linh trong giữa năm 2022 này, đội TDDS TP Đà Lạt đã giành được 2 tấm huy chương Bạc.

Bà Chính cho biết, toàn TP Đà Lạt hiện nay có 8 CLB dưỡng sinh duy trì hoạt động rất tốt, đó là các



Một CLB Dưỡng sinh tại Đà Lạt tổ chức sinh hoạt.

CLB của Phường 4, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10 và 2 xã Xuân Thọ và Xuân Trường. Mỗi CLB như vậy có đến vài chục thành viên, sinh hoạt đều đặn trong ngày, thường là buổi sáng sớm hoặc chiều tối tại các nhà sinh hoạt cộng đồng của phường, xã. Đặc biệt, ở xã Xuân Thọ còn có các CLB nhỏ hơn ở các thôn, hoạt động rất mạnh. Trên nền phong trào này, đội tuyển TDDS của thành phố được thành lập, tập hợp các thành viên từ các CLB các phường, xã. Mỗi khi chuẩn bị đi thi đấu hay biểu diễn thì toàn đội tuyển thành phố sẽ tập trung tập luyện vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Ông Đặng Văn Định (77 tuổi, Phường

9 Đà Lạt), một thành viên lâu năm của đội tuyển TDDS thành phố cho biết: “Tôi thấy bản thân vui và khỏe mạnh, hoạt bát hẳn ra từ khi tham gia CLB Dưỡng sinh của Phường 9. Lúc đầu thì cũng ngại vì chỉ có mình tôi là nam, nhưng gia đình ủng hộ đi tập, mọi người chung quanh cũng vận động mình đi. Nhất là khi biết rằng mình tập luyện rất có lợi, thêm sức khỏe, giảm bệnh tật nên tôi cứ mạnh dạn đi tập, mãi một thời gian rồi cũng quen. Nay thì cũng tự tin, khi mà đội tuyển thành phố kêu gọi đi thi đấu là tôi đi ngay”. Một thành viên khác trong đội tuyển, chị Trần Thị Thu Thảo (44 tuổi, xã Xuân Thọ), vui vẻ chia sẻ: “Mọi người cứ đùa, bảo vui tôi là người trẻ nhất của

đội tuyển thành phố. Nhưng với tôi thật hạnh phúc khi chỉ ở tuổi này tôi đã được tham gia sinh hoạt ở xã và còn được mời vào đội tuyển thành phố đi thi đấu, biểu diễn đó đây, rất vui. Dù bận rộn công việc làm nông hằng ngày nhưng chiều tối tôi vẫn tham gia tập luyện đều đặn, không chỉ là sức khỏe được nâng lên rất nhiều mà vào CLB tôi thấy ai ai cũng vui vẻ và điều này cũng làm tinh thần mình phấn chấn”.

Theo bà Chính, dưỡng sinh gần đây phát triển rất nhanh trong tỉnh Lâm Đồng và tại TP Đà Lạt. Nhiều người lớn tuổi nay đã biết tập luyện thể thao, tập dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe nên rất tích cực tham gia các hoạt động. CLB vì thế không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe cá nhân, nâng cao tinh thần đoàn kết mà còn khẳng định vị trí quan trọng của người cao tuổi vào thời buổi hiện đại, là tấm gương tự giác rèn luyện sức khỏe cho các thế hệ trẻ noi theo. Tuy nhiên, điều băn khoăn nhất hiện nay là rất ít nam giới tham gia trong các CLB TDDS. “TDTT không dành riêng cho ai, mà cho mọi lứa tuổi, mọi giới tính. Hiện, trong TDDS có rất nhiều bài tập được soạn phù hợp cho cả nam lẫn nữ nên các CLB trong thành phố hiện nay đang rất tích cực vận động nam giới cùng tham gia”, bà Chính cho biết.

THÙY DƯƠNG - VIẾT TRỌNG

World Cup 2022 khai mạc hoành tráng và ngoạn mục



Nước chủ nhà Qatar đã mang đến một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng mãn nhãn. Ảnh: Reuters

Vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá thế giới - World Cup 2022 chính thức khai mạc tối 20/11 trên sân vận động Al Bayt của thành phố Al Khor (Qatar). Quốc vương Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani cùng các thành viên Hoàng gia và nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino, lãnh đạo liên đoàn bóng đá các châu lục, các nước và khoảng 60.000 khán giả đã tham dự buổi lễ.

Lễ khai mạc bắt đầu với một đoạn video ghi hình những chú cá bơi đến sân Al Bayt. Những hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong sân là những chú lạc đà đặc trưng của vùng Trung Đông. Người đầu tiên phát biểu trong lễ khai mạc là diễn viên 85 tuổi người

Mỹ từng một lần đoạt giải Oscar - Morgan Freeman. Ông nói chuyện với một Youtuber 20 tuổi người Qatar Ghanim Al Muftah. Al Muftah không có cả hai chân, do mắc Hội chứng thoái hóa cột sống bẩm sinh (CRS). Freeman nói về quyền bình đẳng giữa con người, và ông cho rằng "hy vọng, sự tôn trọng và niềm vui sướng đều có điểm chung". Lễ khai mạc tiếp tục với các màn trình diễn hàng trăm nghệ sĩ nước chủ nhà Qatar. Linh vật các kỳ World Cup lần lượt xuất hiện cùng với một số ca khúc gắn liền với các vòng chung kết của bóng đá thế giới.

Sau đó, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani thay mặt nước chủ nhà đã gửi lời chào tới 32 đội bóng tranh tài tại World Cup 2022.

FIFA cho biết "Chủ đề của lễ khai mạc là sự đoàn kết của nhân loại, bắc cầu cho sự khác biệt thông qua nhân loại, tôn trọng và hòa nhập. Bóng đá cho phép chúng ta xích lại gần nhau như một bộ tộc, và Trái đất là túp lều mà tất cả chúng ta cùng chung sống".

Lễ khai mạc đã sử dụng tối đa công nghệ ánh sáng để tạo nên một bữa tiệc âm thanh - hình ảnh thịnh soạn, ngoạn mục và hoành tráng với sự tham gia của nhiều ca sĩ hàng đầu thế giới. Bài hát chính thức World Cup 2022 có tên Hayya, Hayya, Better Together đã được các ca sĩ Trinidad Cardona (Mỹ), Davido (Nigeria) và Aisha (Qatar) trình diễn, chính thức mở màn cho ngày hội bóng đá thế giới. Chương trình lễ khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ bầu trời sân vận động cùng màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng hoành tráng.

Sân Al Bayt, với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, cách trung tâm thủ đô Doha khoảng 35 km về phía Bắc. Đây là một trong 7 sân vận động được Qatar xây mới để phục vụ World Cup 2022 và được khánh thành tháng 11 năm ngoái. Sân này dự kiến tổ chức 6 trận vòng bảng, một trận vòng 1/8 và một trận bán kết. World Cup 2022 sẽ diễn ra trong một tháng và bế mạc vào tối 18/12.

N.VIÊN (tổng hợp từ Báo Nhân Dân, Báo Tin tức)

LÂM HÀ:

Truyền dạy hát then, đàn tính cho thanh niên người Tày

Thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong 25 ngày từ 18/11 đến 12/12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND huyện Lâm Hà mở lớp truyền dạy đàn tính, hát then cho thanh niên người Tày ở xã Tân Thanh.

Tham gia lớp truyền dạy, 30 thanh niên nam, nữ tuổi từ 15 - 30 đã được các nghệ nhân hướng dẫn và truyền dạy khái quát về nguồn gốc xuất xứ của loại hình nghệ thuật hát then, đàn tính; môi trường, không gian diễn xướng; tính chất của các làn điệu then, các bài hát then; cách cầm đàn tính, cách đánh đàn, gây những nốt nhạc cơ bản, âm điệu đàn tính khi đệm đàn, hòa tấu cùng các làn điệu then.

Hát then, đàn tính là một loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian mang ý nghĩa tín ngưỡng truyền thống, nội dung thuật lại cuộc hành trình của con người lên thiên giới cầu xin then (then tiếng Tày là thiên, nghĩa là trời) ban cho những điều may mắn và một

cuộc sống tốt lành. Hát then phản ánh mọi chuyện từ đời sống dân bản, đến chuyện tình yêu, ma chay, cưới hỏi... thể hiện rõ nhân sinh quan, thế giới quan và bản sắc văn hóa đặc trưng của người Tày. Năm 2019, thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO vinh danh là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Mang theo điệu then cùng cây đàn từ rừng núi phía Bắc, người Tày cao tuổi ở Tân Thanh luôn mong muốn được trao truyền cho thế hệ con cháu kế thừa bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc của dân tộc mình. Tham gia lớp học các bạn trẻ được nghệ nhân tiếp lửa, giúp cảm nhận được những tinh túy ẩn chứa trong từng nốt nhạc, từng lời then để hát được những bài hát bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ.

Qua những câu then, điệu đàn đã nhân lên trong người học niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm kế thừa tiếp nối truyền thống, góp phần gìn giữ di sản văn hóa quý báu, làm phong phú đời sống tinh thần của đồng bào Tày, Nùng trên quê mới Tân Thanh. **QUỲNH UYÊN**

177 hộ liên kết với doanh nghiệp trồng dâu, nuôi tằm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa lên dự toán gần 1,4 tỷ đồng nguồn vốn triển khai dự án phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm kén tằm của Công ty TNHH Tư vấn Hualong Lâm Đồng.

Trong đó chiếm gần 49,5% nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ; 50,5% nguồn vốn đối ứng của hộ tham gia dự án liên kết.

Quy mô dự án giai đoạn năm 2022-2024, Công ty TNHH Tư vấn Hualong Lâm Đồng liên kết với 177 hộ tại

3 huyện Lâm Hà, Đức Trọng và Di Linh sản xuất khoảng 58 ha dâu, nuôi khoảng 3.110 hộp tằm/năm, đạt sản lượng kén khoảng 124 tấn/năm.

Cũng tại 3 huyện này, đến năm 2025, dự án mở rộng liên kết với 210 hộ trồng dâu khoảng 65 ha, nuôi khoảng 3.560 hộp tằm/năm, sản lượng khoảng 142 tấn kén/năm.

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần phát triển bền vững ngành Dâu tằm tơ trên địa bàn tỉnh. **VŨ VĂN**

Nặng lòng...

... Trên bước đường mở đất, mang theo những làn điệu dân ca thuộc lòng từ thuở bé được ông bà truyền lại, các nghệ nhân tiếp tục gieo trồng trên vùng đất mới, dân ca tiếp tục nảy nở như điểm tựa tinh thần để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các hoạt cảnh, trích đoạn tuồng, chèo cổ được dàn dựng công phu, biểu diễn công hiến đã cho thấy hết nhiệt huyết của các nghệ nhân trong việc gìn giữ kho tàng nghệ thuật văn hóa dân gian như: chèo cổ Tấm Cám, Lưu Bình - Dương Lễ, Quân tử Vu Dịch... Những ca từ lời hay ý đẹp được đặt đề trong các giai điệu ngọt ngào những kiệt tác dân ca, được các nghệ nhân dày công lưu truyền.

Không thể diễn tả hết những xúc cảm qua từng tiết mục, từng làn điệu, từng tiếng nhạc điệu đàn. Tất cả như một kho tàng vô

giá, rộng lớn, phong phú, gắn liền với đời sống lao động sản xuất, có sức sống lâu bền, thâm sâu trong đời sống tinh thần của Nhân dân. Từ 5 năm qua, Liên hoan Dân ca được tổ chức hàng năm, qua 4 lần diễn ra, các nghệ nhân đã say mê, say sưa và từng bước làm sống dậy nhiều làn điệu dân ca, dân vũ có nguy cơ bị thất truyền. Để làm nên một cuộc chơi đầy đam mê, nghệ sĩ Vũ Mạnh Đương - người dành tình yêu đặc biệt với dân ca đã dày công gây dựng phong trào, góp của để tạo nên những ngày hội ngộ, dưới sự ủng hộ của Nhà văn hóa Lao động. Trước khi diễn ra mỗi cuộc liên hoan, ông tự nguyện bỏ tiền túi đi khắp các huyện, thành trong tỉnh đến với các CLB, gặp gỡ các nghệ nhân, rong ruổi qua các thôn, làng để nắm bắt không khí luyện tập. Tham dự cả 4 lần liên hoan, nghệ nhân Nguyễn Thị

Thức đến từ xã Mỹ Đức (Đạ Tẻh) liên tục bước lên sân khấu nhận phần thưởng đặc biệt dành cho nghệ nhân cao tuổi nhất từ khi cụ 79 tuổi, đến nay đã ở tuổi 83. Dù rằng đã rưng, trong giọng nói đã phều phào âm gió, nhưng khi hát thì giọng hát chèo vẫn luyện láy, trong trẻo đến lạ thường.

51 giải thưởng đã được trao cho các tiết mục xứng đáng, ghi nhận công sức tập luyện, biểu đạt nghệ thuật của các tiết mục nổi trội, nhưng hơn 400 nghệ nhân tham dự ai cũng là người chiến thắng vì tình yêu quê hương, vì tình yêu nghệ thuật dân tộc. Cũng chính họ đang ngày đêm bền bỉ lưu truyền những làn điệu dân ca trong cộng đồng, góp phần làm cho di sản văn hóa dân tộc cùng những làn điệu dân ca tiếp tục sống mãi với thời gian.

QUỲNH UYÊN

Để các công trình...

... công trình lại ở xa trung tâm gây khó khăn cho công tác quản lý; chất lượng nước ở phần lớn các công trình chưa đảm bảo; công trình hoạt động trên cơ sở đóng góp của người dân, không được duy tu, sửa chữa thường xuyên nên nhanh xuống cấp, đặc biệt là máy bơm dễ bị hư hỏng... Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý, khai thác của đơn vị quản lý công trình chưa cao, lãnh đạo đơn vị chưa sâu sát chỉ

đạo trong quá trình triển khai thực hiện; đối tượng được phục vụ phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo do vậy việc thu phí sử dụng nước thấp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh nhấn mạnh: "Trước những khó khăn đó, UBND huyện Đạ Tẻh tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện thường xuyên duy tu bảo dưỡng và tăng cường khai thác

các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn huyện được giao quản lý; vận động, tuyên truyền người dân tham gia đầu tư, khai thác, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình; trang bị máy lọc nước quy mô hộ gia đình. Cùng với đó, huyện đề xuất UBND tỉnh đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, ưu tiên đầu tư cho các khu vực khó khăn về nước sinh hoạt".

THÂN THU HIỀN

TIẾP TRANG 5

TIẾP TRANG 6

Thông báo

V/v giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Cát Tiên hiện đang thụ lý hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà **Trần Thị Năm**, địa chỉ tại Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ gồm:

+ Giấy thỏa thuận về việc nhận lô đất bỏ trí tái định cư.
+ 1 Giấy CNQSD có số phát hành BC 949556 mang tên bà Trần Thị Quý được UBND huyện Cát Tiên cấp ngày 24/12/2010

Cụ thể thửa đất đề nghị cấp GCN:

- Thửa số 390 - Tờ bản đồ số 01 - Diện tích: 150 m² đất ở tại nông thôn (LUC). Địa chỉ tại xã Phù Mỹ, nay là thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Lý do đề nghị cấp GCN:

Bà **Trần Thị Năm** nhận chuyển nhượng QSDĐ của bà **Trần Thị Quý** nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Nay, bà Trần Thị Quý đã đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ liên lạc.

Căn cứ theo Điều 82 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Cát Tiên thông báo: Hiện những người có quyền lợi liên quan đến thửa đất số 390, tờ bản đồ 01, diện tích 150 m² thuộc GCNQSD đất số BC 949556 của bà Trần Thị Quý ở đâu liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Cát Tiên tại Tổ dân phố 14 - TT Cát Tiên - huyện Cát Tiên để giải quyết việc chuyển nhượng QSD đất cho bà Trần Thị Năm.

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo nếu không có tổ chức, cá nhân nào tranh chấp, khiếu nại đối với 01 giấy CNQSD đất trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Cát Tiên sẽ tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSD đất cho bà **Trần Thị Năm**. Các tranh chấp, khiếu nại về sau, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Cát Tiên sẽ không chịu trách nhiệm.